

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๒. นายโชคชัย แก้วป่อง	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญวัฒนะกุล	ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย ๓ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ)	กรรมการ
๔. นางทรงลักษณ์ วรภัย	ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กรรมการ และเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวสุนีย์ มงคลเลิศพาณิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)	กรรมการ
๒. นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษีนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๓. นางพัฒนารัตน์ ธนะพิมพ์เมธา	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการองค์กร	กรรมการ
๔. นายพรพล เอกอรรถพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	ลาออก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒. นายสมนึก มณีพินิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๓. นายปณิธิ สุรนิงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
๔. นางพัชรินทร์ พานำมา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
๕. นางสาวสมธัญ เล็กซึ้ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖. นางสาวปยุตยา จันทร์เส็ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๗. นายวิโรจน์ น้ำหอม	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๘. นางสาววีรกานต์ บัวทุม	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๙. นางสาวพุชิตา มูลพันธ์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๐. นางสาวศิริพร พรหมมา	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
๑๑. นางสาววาสนา มีวัฒนะจตุพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานที่ประชุม (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้

/ประธาน...

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้**

**๑.๑ บทบาทของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกจังหวัด ได้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือสังคมในการเป็นวิทยากรสอนทำหน้ากาก และผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนมาก นอกจากนี้ได้ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นตัวแทนมอบให้สภากาชาดไทยจำนวน ๓๕,๐๐๐ ชิ้น โดยผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์บริจาคโลหิตเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ และสภากาชาดไทยได้แจกจ่ายไปให้ศูนย์บริจาคโลหิตทั้ง ๙ ศูนย์ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัด จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีปัญหา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเสาหลักในการช่วยสังคม และให้ช่วยยกย่องชมเชยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโอกาสต่าง ๆ ในการเสียสละช่วยเหลือสังคมครั้งนี้

**๑.๒ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี**

กรมการพัฒนาชุมชน ได้แต่งตั้งนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๒๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๒๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**

เลขานุการกรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และจัดส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๑๕๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ , ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๑๕๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่ มท ๐๔๑๖.๒(ยผ)/๐๑๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองประธานกรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอแก้ไข (ร่าง) รายงานการประชุมฯ ดังนี้

หน้าที่ ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ข้อ ๓. เสนอแนะให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ๔ ภาค เพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบและเข้าใจ วิธีการ รูปแบบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างดี มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเสนอ เช่น ให้ นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอาจเสนอเรื่องค่าตอบแทนเหมือนกับคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง **ขอเพิ่มเติม** และแต่งตั้งผู้แทนจากคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคหรือระดับประเทศ จำนวน ๑ คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

## ๓.๑ เรื่อง การติดตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอวาระจากการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ ๒.๑, ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ที่ยังไม่มีความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน ให้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และให้กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สกส. ได้มีหนังสือหรือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมการพัฒนชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๑๓๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กรมการพัฒนชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๑๓๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ได้ติดตามและประสานความคืบหน้ากับบริษัท ที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ทราบว่าอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๒	๔.๓ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร	มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ไปศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ ทั้งผลดีและผลเสียของการขอกู้เงินเป็นรายบุคคล และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา	สกส. ได้ทำการศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ ทั้งผลดีและผลเสียของการขอกู้เงินเป็นรายบุคคล ยังไม่ครบคลุม ครบถ้วน เนื่องจากต้องรวบรวมข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป	สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓	๔.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค	มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนรับผิดชอบดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้ ๑. สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ต้องการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีบทบาทและเข้าสู่การเมืองระดับชาติ	สกส. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เพราะสัดส่วนสตรีที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนน้อยกว่าผู้ชายมาก เพื่อเป็นปากเสียงให้กับสตรีในแต่ละพื้นที่ ให้มีบทบาททางการเมือง</p> <p>๒. โครงการเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคมอบหมายผู้นำสตรีลงไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น การพัฒนาศักยภาพสตรีให้ มีบทบาททางการเมือง, การรักษาวินัยทางการเงิน, และการประชาสัมพันธ์เพิ่มสมาชิกให้ครอบคลุมและทั่วถึง วิธีที่เข้าถึงสตรีระดับชุมชนได้มากที่สุด โดยใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด หรือการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย ทุกหมู่บ้านที่เข้าใจเข้าถึง โอกาสสิทธิต่าง ๆ ของกองทุนที่สมาชิกจะได้รับ</p>		
๔	<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา ๕.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอลาออกจากการ เป็นกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี</p>	<p><b>มติคณะกรรมการฯ</b> เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เตรียมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง</p> <p>๒. เสนอแนะให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ๔ ภาค เพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบและเข้าใจวิธีการ รูปแบบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค</p>	<p>อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเสนอให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณา เพื่อเสนอกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบก่อนแต่งตั้ง</p>	<p>กลุ่ม นโยบาย และ ยุทธศาสตร์</p>

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต่าง ๆ อย่างดี มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเสนอเช่น ให้ นางพัฒน์วี ณะพิมพ์เมธา ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และอาจเสนอเรื่องค่าตอบแทนเหมือนกับคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง และแต่งตั้งผู้แทนจากคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคหรือระดับประเทศจำนวน ๑ คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		
๕	๕.๓ การแต่งตั้ง เครือข่ายคณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาคและ ระดับประเทศ	มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงการออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและระดับประเทศ	สกส.ได้เปลี่ยนชื่อการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและระดับประเทศ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ <u>เป็น</u> การแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาคและระดับประเทศ และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อ	กลุ่มพัฒนาศักยภาพ กองทุน
๖	๕.๕ ขอขยาย ระยะเวลาการแสดงตน เพื่อรับสิทธิ และ ระยะเวลาการผ่อน ชำระหนี้ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาท สตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตรา	มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาการแสดงตน เพื่อรับสิทธิลูกหนี้รายเดิมผิดนัดชำระหนี้มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่	ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงนามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ใช้บังคับนับแต่วัน	กลุ่ม กฎหมาย

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ดอกเบี้ยเงินกู้ และ อัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ นี้มีผลใช้บังคับ ขยายระยะเวลา เป็นภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและกำหนด ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน สี่ปี โดยให้เป็นดุลพินิจของ พัฒนาการอำเภอหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	ประกาศเป็นต้นไป และกรรมการ พัฒนาชุมชน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๔/ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้ง ทุกจังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ สกส. ได้ประชุมชี้แจง สร้าง ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของจังหวัด ผ่านระบบ Video conference โดยขยายระยะเวลาจากวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็น วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓	

### ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ให้ทบทวน  
หลักเกณฑ์ผลดีและผลเสียของการขอกู้เงินเป็นรายบุคคลนั้น หลักการทำงานตามความเป็นจริงต้องอ้างไว้ซึ่ง  
หลักการและจุดมุ่งหมายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยึดหลักเกณฑ์ของการเป็นกลุ่ม คือ ให้ความเข้มแข็ง  
ใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงของหนี้สูญ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์  
ของการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการรวมกลุ่มในการกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา  
มีกลุ่มสมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค ที่ยัง  
ไม่ได้ดำเนินการในภาคเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสียโอกาส  
แนะนำให้ใช้ Video Conference หรือการสื่อสารช่องทางอื่น ในการทำโครงการฯ ในแต่ละกิจกรรม อาจจะใช้เวลา  
ช่วงสั้นๆ และทำหลายครั้ง ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

๓. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ให้แนวทางและแนวคิดในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็น  
การบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
เป็นบ้านหลังหนึ่ง ให้มองปัญหา ในบ้าน หน้าบ้าน และนอกบ้าน

ในบ้าน คือบุคลากรและระบบ SARA โครงสร้างของบุคลากรของกองทุนฯ ควรปรับปรุงเพื่อให้มี  
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Put the right man on the right job) ระบบ SARA ที่ต้องปรับปรุง  
ให้ตรงและครบถ้วนกับรายงานที่ต้องการและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วนของการชำระหนี้

หน้าบ้าน คือการประชาสัมพันธ์ ทำอย่างไรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นที่รู้จัก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ใช้เวลาสั้น ๆ และภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการติดตามผลตอบรับจากสิ่งที่สื่อสาร ออกไปเป็นระยะ

นอกบ้าน คือ สมาชิก คณะทำงาน เครือข่ายการทำงาน ทำอย่างไรที่จะทำให้สมาชิกเข้าถึง กิจกรรมของกองทุนฯ ที่มีความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จจากการใช้เงินกองทุนฯ การทำงานกับคณะทำงานและเครือข่ายการทำงาน สนับสนุนให้ใช้ Video Conference ทำให้ผู้บริหารเข้าถึง เครือข่ายกองทุนฯ ที่ขับเคลื่อนงานอยู่ในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนการทำงานและสนับสนุนส่งเสริมที่จะ ช่วยเหลือเครือข่ายกองทุนฯ ในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ข้อคิดการทำงานของท่านอธิบดีฯ งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ใช่เป็นงานฝาก แต่เป็น งานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพราะมีเป้าหมาย หน้าที่ ภารกิจ เดียวกันคือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชนมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของกรมฯ เป็นจริงได้ จะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นการเติมเต็มจุดอ่อนของราชการ ซึ่งไม่สามารถเอาเงินงบประมาณไปแจกประชาชนเป็นรายบุคคลได้ เราทุกคนในฐานะผู้บริหารจัดการมีหน้าที่ทำให้ สมาชิกเข้าถึงกองทุนฯ และนำเงินจากกองทุนฯ ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้วิสัยทัศน์ ของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นจริงได้

**มติที่ประชุม** รับทราบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามและประสานความคืบหน้ากับ บริษัท ที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) อย่างใกล้ชิด เพื่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๑, ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ ที่ยังไม่มี ความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจน ให้มีข้อมูลโดยเร็ว และแจ้งให้กรมการฯ ทราบ โดยให้รองอธิบดีฯ (นายโชคชัย แก้วป่อง) กำกับติดตาม

๒. ยกร่างคำชี้แจงคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในกรณีให้กู้เงินกองทุนฯ คนเดียว โดยยังคงหลักการให้กู้เป็นกลุ่มเหมือนเดิม ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของการกู้คนเดียวและข้อดีของหลักการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีในการกู้เป็นกลุ่ม

๓. ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค ในส่วนของภาคเหนือให้แล้วเสร็จ และรายงานให้คณะกรรมการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎรทราบ

### ๓.๒ รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ติดตามข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ ค้ำชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนหนี้ค้ำชำระกองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และหนี้ค้ำชำระของกองทุนใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จากระบบ SARA

๑. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้ำชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิมตามสัญญา กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ มีหนี้ค้ำชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕ บาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจำนวน ๕๖๖,๔๑๑,๙๓๕.๘๑ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๑๕ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ หนี้ค้ำชำระ (บาท)	บริหารจัดการหนี้ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑ ต.ค. ๖๒	๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕			
๒ มี.ค. ๖๓		บริหารฯ ได้ ๕๖๖,๔๑๑,๙๓๕.๘๑	๔๓.๑๕	

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ปี	จำนวนบริหารจัดการหนี้ค้าง ชำระ (บาท)	แยกการบริหาร จัดการหนี้ ดังนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒ มี.ค. ๖๓	๕๖๖,๔๑๑,๙๓๕.๘๑	รับชำระหนี้	๓๐,๔๓๖,๒๖๓.๒๒	
		รับสภาพหนี้	๕๐๑,๘๓๘,๕๗๓.๒๑	
		ดำเนินคดี	๓๔,๑๓๗,๐๙๙.๓๘	

๒. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่ ตามสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ๑๔๓,๒๗๕,๐๐๓.๗๔ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๗.๑๓ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	ฐานข้อมูลในการบริหาร จัดการหนี้ค้างชำระ (บาท)	บริหารจัดการหนี้ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑ ต.ค. ๖๒	๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕			
๒ มี.ค. ๖๓		บริหารฯ ได้ ๑๔๓,๒๗๕,๐๐๓.๗๔	๑๗.๑๓	

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ปี	จำนวนบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระ (บาท)	แยกการบริหาร จัดการหนี้ ดังนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒ มี.ค. ๖๓	๑๔๓,๒๗๕,๐๐๓.๗๔	รับชำระหนี้	๑๓๙,๓๔๑,๘๑๘.๖๔	
		รับสภาพหนี้	๓,๙๓๓,๑๘๕.๑๐	
		ดำเนินคดี	-	

๓. หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงกำหนดชำระในปีบัญชี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๕๕,๙๔๕,๐๑๘.๑๕ บาท โดยได้รับชำระเป็นเงินสด จำนวน ๓๑๔,๗๕๙,๒๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของเงินต้นทั้งหมด ร้อยละ ๔๑.๖๔ ดอกเบี้ย ๑๒,๓๕๐,๙๘๘.๐๐ บาท และยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินสด จำนวน ๔๔๑,๑๘๕,๘๐๓.๑๕ บาท โดยหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในปี ๒๕๖๓ นี้ จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจากต้องอ้างอิงกับเงินกู้ที่จะปล่อยในปี ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้ชำระภายในปี ๒๕๖๓ ด้วย รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	หนี้ครบกำหนดชำระ ปีบัญชี ๒๕๖๓	มีการชำระหนี้คืน กองทุนแล้ว	ร้อยละ ของเงินต้น	หนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
๓๑ ธ.ค. ๖๒	๔๑๔,๖๙๘,๗๕๙.๔๙	๑๕๔,๔๖๕,๗๗๕.๐๐	๓๗.๒๕	๒๖๐,๒๓๒,๙๘๔.๔๙
๓ ก.พ. ๖๓	๕๓๔,๐๓๓,๓๔๙.๒๑	๒๓๗,๖๐๑,๒๗๗.๐๐	๔๔.๔๙	๒๙๖,๔๓๒,๐๗๒.๒๑
๒ มี.ค. ๖๓	๗๕๕,๙๔๕,๐๑๘.๑๕	๓๑๔,๗๕๙,๒๑๕.๐๐	๔๑.๖๔	๔๔๑,๑๘๕,๘๐๓.๑๕

๔. หนี้อันเกิดจากการทุจริต ได้รับรายงานข้อมูลการดำเนินคดี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ทุจริต จำนวน ๗๐๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๔,๖๑๕,๒๓๒.๗๙ บาท ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเดือนที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้



ข้อมูล ว/ด/ป	ยังไม่ร้องทุกข์ (โครงการ/เงิน)	มีการคืนเงิน ก่อนดำเนินคดี (โครงการ/เงิน)	ร้องทุกข์แล้ว (โครงการ/เงิน)	ฟ้องศาลแล้ว (โครงการ/เงิน)	ศาลพิพากษาและ อยู่ระหว่างบังคับคดี (โครงการ/เงิน)
๒๙ ก.พ. ๖๓	๖๓ / ๕,๗๐๑,๔๗๗.๗๓	๖๔/ ๖,๑๓๘,๗๐๑.๖๒	๓๖๑/ ๒๗,๕๙๙,๐๐๓.๗๔	๑๐๐/ ๑๑,๓๒๔,๘๗๘.๗๐	๑๑๔/ ๓,๘๕๑,๑๗๑.๐๐

หนี้อันเกิดจากการทุจริต เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของกองทุนเดิม ก่อนควบรวมมาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการรับคืนเงินของกองทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีตำบล และคณะกรรมการตำบลโอนจากบัญชีตำบลเข้าบัญชีจังหวัด ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แก้ไขปัญหาโดยการให้ระบบ Bill Payment ให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้โดยตรงทางธนาคาร และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินของลูกหนี้ โดยสามารถจ่ายทางระบบ Application โทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยได้

๕. การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งต่อลูกหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าดำเนินคดี จำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๘,๙๑๒.๐๐ บาท มีมูลค่าหนี้ ๓,๕๗๓,๐๕๗.๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	จำนวน จังหวัด	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก
๒๙ ก.พ. ๖๓	๑๒	๒๘	๑๔๘,๙๑๒.๐๐	ตาก, อุบลราชธานี, ชลบุรี, จันทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, อุตรธานี, ระนอง, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร และนราธิวาส

๖. หนี้ที่จะหมดอายุความในปี ๒๕๖๓

ในปี ๒๕๖๓ มีหนี้ที่จะหมดอายุความ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓ จังหวัด ๑,๑๔๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๑,๗๑๒,๒๗๗.๑๓ บาท และ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คงเหลือ ๙๐๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๕,๖๙๙,๔๘๘.๐๖ บาท ลดลง ๒๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๐๑๒,๗๘๙.๐๗ บาท

ว/ด/ป	จำนวนจังหวัด	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๓๑ ต.ค. ๖๒	๔๓	๑,๑๔๑	๗๑,๗๑๒,๒๗๗.๑๓
๒๙ ก.พ. ๖๓	๓๖	๙๐๔	๕๕,๖๙๙,๔๘๘.๐๖
ลดลง		๒๓๗	๑๖,๐๑๒,๗๘๙.๐๗

๗. ผลการดำเนินการตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ว.ต.ป.	ลูกหนี้	จำนวน โครงการ	เงินต้น	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยค้างชำระ				จำนวน สมาชิก ได้รับ ประโยชน์
					ดอกเบี้ย ตามสัญญา	ดอกเบี้ย ผิดนัด	เบี้ยปรับ	รวมดอกเบี้ย ค้างชำระ	
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓	ลูกหนี้ รายใหม่	๖,๔๔๗	๑,๐๐๒,๑๒๒,๗๗๑.๗๑	๒๒๓,๐๕๖.๐๕	-	-	-	๒๒๓,๐๕๖.๐๕	๖,๔๔๗
	ลูกหนี้ รายเดิม ไม่ผิดนัด	๘,๖๗๙	๑,๒๓๙,๖๓๙,๖๖๐.๑๖	๕๕,๙๑๖,๖๒๗.๑๒	-	-	-	๕๕,๙๑๖,๖๒๗.๑๒	๑๓,๐๐๒
	ลูกหนี้ รายเดิม ผิดนัด	๔,๒๓๒	๒๙๓,๔๕๐,๒๐๕.๖๖	-	๒,๒๔๑,๘๓๐.๗๘	๔,๕๒๒,๙๔๗.๙๘	๑,๑๒๒,๕๙๓.๕๖	๗,๘๘๗,๓๗๒.๓๒	๑๓,๓๙๙
	รวม ทั้งสิ้น	๑๙,๓๕๘	๒,๕๓๕,๒๑๒,๖๓๗.๕๓	๕๖,๑๓๙,๖๘๓.๑๗	๒,๒๔๑,๘๓๐.๗๘	๔,๕๒๒,๙๔๗.๙๘	๑,๑๒๒,๕๙๓.๕๖	๖๔,๐๒๒,๐๕๕.๔๙	๓๒,๘๔๘

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

#### ๔.๑ รายงานฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๒,๑๔๒,๐๖๗,๙๗๖.๐๐ บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปดังนี้

#### ๑. ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๑๔๒,๐๖๗,๙๗๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๑๖๓,๓๘๐,๑๒๙.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย เดือน มี.ค. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๘.๓๒

๑.๑ ภาพรวมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๗,๐๓๕,๖๕๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๖๒,๔๙๒,๓๘๖.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๘

#### ๑.๒ ภาพรวมส่วนภูมิภาค

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๙๓๕,๐๓๒,๓๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๑๐๐,๘๘๗,๗๔๒.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๙

๑.๓ งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนฯ ได้รับจัดสรร ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๘,๓๖๘,๙๗๕.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๑

๒. ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๘๙,๒๑๑,๕๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕

๓. ภาพรวมเงินทุนหมุนเวียน ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๙๕๘,๙๔๔,๒๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๘

**มติที่ประชุม** รับทราบ และชมเชยการทำงานในสองเดือนที่ผ่านมา ผลการตอบรับของลูกหนี้ที่ดี และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการ คิดโปรแกรมในการให้กำลังใจกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และโปรแกรมสำหรับกลุ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินไปลงทุนและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นตัวอย่างให้สมาชิกกองทุนฯ ต่อไป

/๔.๒ รายงาน...

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ กับ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ด้าน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑ ด้านการเงิน (๓ ตัวชี้วัด)
- ๒ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒ ตัวชี้วัด)
- ๓ ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (๓ ตัวชี้วัด)
- ๔ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓ ตัวชี้วัด)
- ๕ ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน (๒ ตัวชี้วัด)
- ๖ ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (๒ ตัวชี้วัด)

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ด้าน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	น้ำหนัก	ผลงาน	คะแนน
<b>ด้านที่ ๑ การเงิน</b>	<b>๒๐</b>		
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืม	๑๐	๑	๐.๑๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการลดลงของหนี้ค้างชำระ	๑๐		
๑.๒.๑ หนี้ค้างชำระกองทุนเก่า (ปีบัญชี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)	๕	๒	๐.๑๐๐๐
๑.๒.๒ หนี้ค้างชำระกองทุนเก่า (ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	๕	๕	๐.๒๕๐๐
<b>ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>	<b>๑๐</b>		
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)	๕	N/A	๐.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕	N/A	๐.๐๐๐๐
<b>ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ</b>	<b>๓๕</b>		
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	๑๕	๑	๐.๑๕๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	๑๐	N/A	๐.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินการตามข้อสั่งเกตของ สตง.	๑๐	๒	๐.๒๐๐๐
<b>ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน</b>	<b>๑๕</b>		
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๕	๒	๐.๑๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน	๕	N/A	๐.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๕	๒	๐.๑๐๐๐

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	น้ำหนัก	ผลงาน	คะแนน
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	๑๐		
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๕	๒	๐.๑๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๕	๒	๐.๑๐๐๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง	๑๐		
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	๕		
(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๒.๕	๑	๐.๐๒๕๐
(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๒.๕	๑	๐.๐๒๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๕	๕	๐.๒๕๐๐
		รวม	๑.๕๐๐๐

๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือในรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีข้อสงสัย ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)

๒) ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

๓) ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ

๔) ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. ได้มีการติดตามและสอบถามไปยังบริษัท ทีพีพี (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ทราบว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ **มติที่ประชุม** รับทราบ

๔.๓ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

๑. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง และคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เสนอให้ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๒๙๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๐๒๑๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และแจ้งให้ทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๕๕๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แจ้งให้จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดละไม่เกิน ๓ คน และกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน ๕ คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาองค์กรสตรี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อเสนอให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง

สำหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อำเภอละไม่เกิน ๕ คน จากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาองค์กรสตรี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยเสนอให้ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๔ การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

๑. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน งบประมาณ ๘,๕๗๙,๖๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องจูปีเตอร์ ๑๑ - ๑๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา/เขต กทม. คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๘๐ คน

๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจจากการใช้เงินกู้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เสนอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๐๘๗๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒ (ยผ)/๐๘๗๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

#### มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.๕ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งมี ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน น้ำหนักร้อยละ ๕ กรณีที่ ๒ ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีประเด็นย่อยพิจารณา ๔ ประเด็น ดังนี้

๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบ น้ำหนักร้อยละ ๔๕

๒) การประชุมปิดการตรวจสอบ น้ำหนักร้อยละ ๑๕

๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ น้ำหนักร้อยละ ๓๕

๔) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ น้ำหนักร้อยละ ๕

โดยมีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน กำหนดให้

(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ต้องมีการกำหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน เพื่อให้มั่นใจว่าทุนหมุนเวียนมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุนหมุนเวียน

และ (๒) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงานและมาตรฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน หากทุนหมุนเวียนหรือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง ๒ ประเด็นจะถูกปรับลดคะแนนตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน ประเด็นละ ๐.๕๐๐๐ คะแนน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเงื่อนไขประเด็นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

##### ๕.๑ เรื่อง มาตรการขอลดหนี้รายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดมูลค่าหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสัญญากู้เงินตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญากู้เงินในปีบัญชี ๒๕๖๒ นั้น

๑. ตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามสัญญาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อ ๔. ในกรณีหนี้ค้างชำระตามสัญญาปี ๒๕๕๖ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังที่กลุ่มได้รับเงินไปแล้ว ไม่ดำเนินการตามโครงการแต่นำเงินไปแบ่งกัน และมีลูกหนี้บางรายตามสัญญาได้ขอชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ในส่วนลูกหนี้ที่ตนต้องรับผิดชอบจนครบถ้วน ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี เพื่อมีมติปลดหนี้กับลูกหนี้รายนั้น ส่วนหนี้ค้างชำระที่เหลือภายหลังหักในส่วนที่ปลดหนี้แล้วให้ติดตามกับลูกหนี้ที่เหลือ หากมีการเพิกเฉย ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เหลือ แล้วรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเป็นการด่วน พร้อมทั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังกล่าวในคราวเดียวกัน

ข้อ ๙. ให้ดำเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ตามสัญญาปี ๒๕๕๖ ตามข้อ ๑ - ๘ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ส่วนนี้ค้างชำระตามสัญญาปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการดำเนินการหนี้ค้างชำระตามสัญญาปี ๒๕๕๖ โดยให้ทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ แล้วรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

๒. เหตุผลความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการปลดหนี้รายบุคคลในแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยอนุโลม เนื่องด้วย มาตรการฯ ดังกล่าวเป็นมาตรการที่จัดทำขึ้นเพื่อลดมูลค่าหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการลดภาระที่เกิดขึ้น จึงขอใช้มาตรการดังกล่าวในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ ในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ นำความในข้อ ๔ และข้อ ๙ ของมาตรการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามสัญญาปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มาบังคับใช้ในการบริหารจัดการหนี้ในปีบัญชี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

## ๕.๒ เรื่อง มาตรการพักชำระหนี้ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

ด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่างมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

เป็นสมาชิกกลุ่มหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กรสตรีที่กู้ยืมเงินประเภทเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อประกอบอาชีพ

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และมาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

๓. การให้ความช่วยเหลือ

(๑) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะพิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืม (พักชำระหนี้) ให้แก่สมาชิกกลุ่มหนี้ที่มีสิทธิและเข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยให้เลื่อนวันครบกำหนดชำระหนี้งวดที่อยู่ในห้วงวันที่ประกาศมีผลจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ไปอีก ๖ เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากดอกเบี้ยเดิมที่ต้องชำระในงวดนั้น และให้เลื่อนวันครบกำหนดชำระหนี้ของงวดต่อ ๆ ไปอีกงวดละ ๖ เดือนตามลำดับจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาโดยให้คิดดอกเบี้ยใหม่ตามจำนวนวันในงวดนั้น ๆ

(๒) การพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิผู้กู้ยืมเงินในการชำระหนี้คืนกองทุนในระหว่างการพักชำระหนี้

(๓) สมาชิกกลุ่มหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตาม

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี **ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓**

(๔) ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รวบรวมรายชื่อสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประสงค์จะขอพักชำระหนี้ตามมาตรการและวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร พิจารณารับรองการขอพักชำระหนี้ ของสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้พัฒนาการอำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน ในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ลงนามรับรองในเอกสารข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

(๕) ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รายงานให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีมติรับรอง

(๖) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๓ ชุด (สำหรับสมาชิกลูกหนี้ จำนวน ๑ ชุด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน ๑ ชุด และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๑ ชุด) ภายใน ๗ วัน และรวบรวมเอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดบันทึกในระบบ SARA ภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนทราบ

### ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม การคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ อีก ๖ เดือนข้างหน้าเป็นเรื่องยาก และแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้ว จะต้องให้เวลาในการฟื้นตัวในการประกอบอาชีพของสมาชิกมากกว่า ๖ เดือน เพื่อให้มีรายได้มาชำระหนี้ได้ตามปกติ เห็นควรให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ จาก ๖ เดือน เป็น ๑๒ เดือน แต่หากสมาชิกรายได้มีศักยภาพจะชำระหนี้ได้ก่อนระยะเวลาการพักชำระหนี้ ก็สามารถดำเนินการได้

๒. เงื่อนไขการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และต้องมาแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือภายในกำหนดเวลา

๓. กรณีลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติทำสัญญากู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในห้วงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่เกิน ๒ ปี และต้องชำระคืนอย่างน้อยปีละสองงวด หากไม่ชำระหนี้ได้ตามกำหนดสัญญาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำหนดมาตรการให้การช่วยเหลือสมาชิกต่อไป



มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมนึก มณีพินิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี